



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักกฎหมาย กลุ่มงานมาตรการและกฎหมาย โทร. ๕๗๖๒-๓

ที่ พณ ๐๔๐๒/๓๕๗ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การแจ้งข้อมูลสินค้าเครื่องสูบน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า

ตามใบนำส่ง ที่ พณ ๐๔๐๔/๔๘๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า ขอให้สำนักกฎหมาย พิจารณากรณีบริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด แจ้งว่าประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับโครงการ เพื่อจำหน่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐบาล จึงขอยกเว้นการแจ้งข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) และใบนำส่ง ที่ พณ ๐๔๐๔/๕๐๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ขอให้พิจารณากรณีบริษัท ฟรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) นำเข้าเครื่องสูบน้ำเสีย สำหรับอุตสาหกรรม ต้องปฏิบัติตามประกาศ กกร. หรือไม่ นั้น

สำนักกฎหมาย ขอเรียน ดังนี้

๑. พิจารณาตามประกาศ กกร. เรื่อง การกำหนดราคาสินค้าและบริการควบคุม ปี ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กกร. เรื่อง การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมย่อยของแบ่งในหัวมัน เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องสูบน้ำ ปี ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าประกาศ กกร. ดังกล่าว ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนดให้เครื่องสูบน้ำเป็นสินค้าควบคุมและกำหนดมาตรการให้ผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างผลิต ผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร เครื่องสูบน้ำ แจ้งชื่อ ชื่อทางการค้า (ตรา) ประเภท ชนิด รุ่น ส่วนประกอบ ชื่อผู้ขาย ราคาจำหน่าย ต้นทุนรวมที่เป็นอยู่ในวันที่ประกาศใช้บังคับ ภายใน ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้บังคับ มาตรการตามประกาศ กกร. ดังกล่าว ใช้กับสินค้าเครื่องสูบน้ำทุกประเภท โดยมีได้มีบทบัญญัติยกเว้นให้แก่เครื่องสูบน้ำที่จำหน่ายสำหรับโครงการเพื่อจำหน่ายให้แก่หน่วยงานรัฐบาล หรือเครื่องสูบน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมแต่อย่างใด บริษัททั้งสองรายดังกล่าวจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ กกร. โดยมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบ คสน. ๐๑ ตามประกาศ สำนักงาน กกร. เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ความเห็น/คำสั่ง

พณ ๐ 402/360 ค. 1 จ. ๑. 56

เรียน อธิบดี

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

เรียน ๓๐.กม.

เพื่อโปรดทราบ

ความ

กม

๑ ๕.๑. ๕๖

กม

๑ ๕.๑. ๕๖

๒. แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาวินิจฉัยตีความดังกล่าวเป็นการตีความตามกฎหมาย หากสำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้าซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลและนำเสนอคณะกรรมการ กกร. เพื่อพิจารณากำหนดสินค้าและมาตรการควบคุมดังกล่าว มีเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ หรือข้อบ่งชี้การบังคับใช้ที่แตกต่างออกไป โดยมีเหตุผลที่รับฟังได้และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติเฉพาะรายก็อาจพิจารณาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ที่แท้จริงดังกล่าว แต่มีข้อเสนอแนะว่าเพื่อความชัดเจนทั้งในด้านกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ ควรทบทวนประกาศ กกร. เพื่อกำหนดขอบเขตการควบคุมโดยเร็วต่อไป เนื่องจากมีหน่วยงานเกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามประกาศ กกร. ได้แก่ สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ หรือการค้าภายในจังหวัด อาจมีความเข้าใจที่แตกต่างและมีการดำเนินคดีในความผิดดังกล่าว อันอาจมีผลย้อนกลับในทางกฎหมายให้กรมฯ ถูกฟ้องร้องทางคดีได้และในทางกลับกันก็อาจเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำที่ไม่สุจริตหลีกเลี่ยงการแจ้งข้อมูลตามประกาศ กกร. ดังกล่าวได้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้สำเนาเรียนท่านอธิบดีทราบด้วยแล้ว

เรวดี วีระวุฒิพล

(นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย